

## คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมกลางน้ำ)  
อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตยางแท่งจากน้ำยางสด ระดับ 5

### คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตยางแท่งจากน้ำยางสด ระดับ 5 สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน วางแผนการผลิตยางแท่งจากน้ำยางสดได้สอดคล้องกับแผนการผลิตยางแท่ง จัดเตรียมวัตถุดิบ เตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์และสารเคมี รวมถึงจัดเตรียมกำลังคนที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เพียงพอตามแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประเมินความผิดพลาดในกระบวนการทำงานพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตได้ สามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตยางแท่ง

### การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมกลางน้ำ) ปฏิบัติงานผลิตยางแท่ง คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีวุฒิการศึกษาผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  - 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างต่อเนื่อง
  - 1.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมี ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง

หรือ

2. มีประสบการณ์หรือกำลังปฏิบัติงานด้านการผลิตยางแท่งในอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

จากสถานประกอบการเพื่อยืนยันในรายละเอียดความรู้และทักษะที่ตรงกับหน่วยสมรรถนะ

### กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มสาขา สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมกลางน้ำ) หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

### หมายเหตุ

N/A

### หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

BL01	RUB-ONNM-119A	ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
BL02	RUB-BWJN-120A	ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
BL51	RUB-XNJB-124A	วางแผนการผลิตยางแท่งจากวัตถุดิบน้ำยางสด
BL52	RUB-WVPC-125A	ควบคุมกระบวนการผลิตยางแท่งจากน้ำยางสด

BL53

RUB-RAIY-126A

วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางแท่งจากน้ำยางสด

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล